

THÀNH ỦY CẦN THƠ

*

Số 1181-CV/TU

Về nâng cao hiệu quả công tác
phòng, chống tham nhũng

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Cần Thơ, ngày 13 tháng 01 năm 2025

Kính gửi: - Các quận ủy, huyện ủy,
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn,
đảng ủy trực thuộc Thành ủy,
- Các ban xây dựng Đảng của Thành ủy,
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố.

Thanh tra Chính phủ ban hành Công văn số 2633/TTCP-C.IV ngày 18/12/2024 về điểm đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 (viết tắt là Công văn số 2633/TTCP-C.IV), theo đó, thành phố Cần Thơ đạt 74,45/100 điểm, xếp thứ 11/63 tỉnh, thành phố, thấp hơn so với năm 2022 đạt 75,10/100, xếp thứ 6/63 tỉnh, thành phố.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới, nhất là thực hiện các nội dung, tiêu chí đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, nhất là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo thành phố Cần Thơ về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

2- Chỉ đạo thực hiện tốt các quy định về bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, trọng tâm là Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kịp thời khen thưởng người có thành tích trong tố giác đúng hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực,

khuyến khích người dân, doanh nghiệp, các cơ quan thông tin truyền thông cùng thành phố chung tay trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

3- Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình số 14-CT/TU ngày 07/9/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, Kế hoạch số 197-KH/TU ngày 22/5/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy “Về thực hiện kiến nghị sau giám sát công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong công tác phối hợp thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án, vụ việc về tham nhũng, kinh tế; kịp thời áp dụng các biện pháp thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản ngay trong quá trình kiểm tra, thanh tra, giải quyết nguồn tin về tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử, thu hồi triệt để tài sản do phạm tội mà có; xử lý nghiêm minh những tổ chức, cá nhân không thực hiện hoặc cản trở hoạt động thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát.

4- Các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ:

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung, tiêu chí đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng theo Quyết định số 157/QĐ-TTCP ngày 29/3/2024 của Thanh tra Chính phủ ban hành Bộ Chỉ số đánh giá và tài liệu hướng dẫn các địa phương tự đánh giá.

- Tổ chức rà soát, rút kinh nghiệm đối với những tồn tại, hạn chế đã được Thanh tra Chính phủ nêu tại Công văn số 2633/TTCP-C.IV; đồng thời, phát huy những kết quả đạt được và đề ra giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế (nếu có) để thực hiện tốt hơn công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới.

5- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố:

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện khắc phục hạn chế được nêu tại Tiêu chí A.2.4: *tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố* theo Công văn số 2633/TTCP-C.IV. Nghiêm túc tổ chức tiếp công dân theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân.

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Thanh tra thành phố phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan đưa công tác thanh tra việc thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng đối với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước vào chương trình, kế hoạch thanh tra

hàng năm theo đúng quy định của pháp luật; thường xuyên tổ chức tập huấn cho cán bộ trực tiếp làm công tác phòng, chống tham nhũng nắm vững và thực hiện tốt các tiêu chí đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

6. Giao Ban Nội chính Thành ủy chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc thực hiện Công văn này, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy để kịp thời chỉ đạo.

(Đính kèm Công văn số 2633/TTCP-C.IV)

Nơi nhận:

- Như trên,
- Các đ/c Thành ủy viên,
- Lưu Văn phòng Thành ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**

Phạm Văn Hiếu